

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปฏิรูปบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เปิดเฟสแรก “จดทะเบียน-ต่ออายุเครื่องหมายการค้า Fast Track” เอื้อผู้ประกอบการใช้ประโยชน์เครื่องหมายการค้าได้เร็วขึ้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าปฏิรูปกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เปิดให้บริการ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้าเร่งด่วน” จากเดิม ๖๐ วัน เหลือ ๖๐ นาที ด้านบริการ “จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเร่งด่วน” แจ้งผลการพิจารณาครั้งแรก จากเดิม ๑๒ เดือน เหลือ ๖ เดือน เร็วขึ้นกว่าเท่าตัว แต่ค่าธรรมเนียมเท่าเดิม เพียงเข้าเกณฑ์ที่กำหนด คาดช่วยผู้ประกอบการใช้ประโยชน์เครื่องหมายการค้าได้เร็วขึ้น

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “เครื่องหมายการค้า” เป็นเครื่องมือทางการค้าที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นขอจดทะเบียนมากที่สุด โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากว่า ๔๗,๐๐๐ คำขอต่อปี คิดเป็น ๖๔% ของคำขอทุกประเภท ด้วยปริมาณคำขอที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิรูปกระบวนการจดทะเบียนขึ้น โดยเฟสแรกเป็นการรับจดทะเบียนและต่ออายุเครื่องหมายการค้าแบบเร่งด่วน (Fast Track) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น และในระยะต่อไป กรมฯ จะพัฒนาบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัล ซึ่งสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่ายกว่าเดิม อาทิ การออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) บริการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) เป็นต้น”

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การต่ออายุเครื่องหมายการค้าเร่งด่วน ผู้ยื่นสามารถรับหนังสือสำคัญได้เลยภายใน ๖๐ นาที จากเดิม ๖๐ วัน เพียงเข้า ๒ หลักเกณฑ์ (๑) รายการสินค้าที่ขอต่ออายุไม่เกิน ๓๐ รายการ (๒) ข้อมูลรายการจดทะเบียนคงเดิม โดยแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ว่าต้องการรับบริการต่ออายุแบบเร่งด่วน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนค่าธรรมเนียมเท่าเดิม”

“สำหรับบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเร่งด่วน ผู้ยื่นคำขอจะทราบผลการพิจารณาครั้งแรก ไม่ว่าจะป็นสิ่งประกาศโฆษณา แก้วไข หรือปฏิเสธคำขอ ภายใน ๖ เดือน จากเดิม ๑๒ เดือน เพียงเข้า ๒ หลักเกณฑ์ คือ (๑) ระบุรายการสินค้า ไม่เกิน ๑๐ รายการ ตามบัญชีรายการสินค้าจาก <https://tmsearch.ipthailand.go.th> (๒) คำขอไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยสามารถยื่นคำขอได้ทุกช่องทาง อาทิ ระบบ e-Filing กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือไปรษณีย์”

นายวุฒิไกร ทิ้งท้ายว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ พร้อมเชื่อมั่นว่าการเปิดบริการจดทะเบียน-ต่ออายุเครื่องหมายการค้า Fast Track จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการให้สามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. ๑๓๖๘ ในวันและเวลาราชการ”